
Hverfisráð Hríseyjar 
 

37. fundur 
 
Fimmtudaginn 24. sept .´09  kl.14.00 var 37. fundur Hverfisráðs haldinn í Hlein. 
Mætt voru:   Linda María Ásgeirsdóttir, Kristinn Fr. Árnason,  Hjördís Ýrr 
Skúladóttir, Guðrún Þorbjarnardóttir  og  Víðir Björnsson.  Hjördís vék af fundi kl. 15 
og þá kom Aðalsteinn Bergdal í hennar stað. 
Einnig voru mætt Pétur Bolli Jóhannesson og  Anna Bragadóttir frá Skipulagsdeild 
Ak.bæjar, Jón Ingi Cæsarsson formaður skipulagsnefndar og Ómar Ívarsson 
skipulagsfræðingur  
 Formaður setti fundinn og bauð gesti velkomna 
  
 Dagskrá:  
 
1. Aðalskipulag  2009-2018 
 Ómar kynnti fyrstu drög að nýju aðalskipulagi sem er verið að vinna fyrir 

Hrísey og á að gilda til 2018.  Farið yfir drögin og málin rædd, kl 16 var farið í 
skoðunarleiðangur og gestum skilað á bryggju kl. 17:oo 

 
 Öðrum málum frestað til næsta fundar     
  

Fleira ekki gert, fundi slitið kl. 17:00 
  
Linda María Ásgeirsdóttir 
Kristinn Fr. Árnason 
Hjördís Ýrr Skúladóttir 
Aðalsteinn Bergdal 
Guðrún Þorbjarnardóttir 
Víðir Björnsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundargerð rituð  af  Guðrúnu Kristjánsdóttir 
 

bls.  1    Fundargerð Hverfisráðs Hríseyjar     dags.  24/09/2009 


